

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมในการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชน รับรู้ว่า ตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดในขณะ/ ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณชน



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (BIG ROCK) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)” นั้น

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพงศ์ เจาะเส้น)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

๒. มีการเผยแพร่การแสดงเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่และสาธารณชนได้รับทราบ

เทศบาลตำบลเวียงสรวย มีการแสดงเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน โดยได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย <http://www.wiangsuai.go.th>

เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

NO!!

GIFT POLICY

งดรับ งดให้ของขวัญ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านทุจริต

ขอยอบคุณความปรารถนาดีและมีตรโมตรจิตของท่าน

นายสมพงศ์ เจาะเส้น
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

“ แก่อวยพร...
...ก็เพียงพอ ”

๓. การดำเนินกิจกรรมการมอบนโยบาย No Gift Policy

เทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเทศบาล ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการให้นโยบายและความรู้ ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลเวียงสรวย รับทราบ แนวทางDOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลเวียงสรวย มีคุณธรรมสุจริต บุคลากร ทุกคนได้รับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่



๔. การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเวียงสรวยได้ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิทยากร นายวีระเดช กันชัย ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลเวียงสรวย รับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลเวียงสรวย มีคุณธรรมสุจริต มีผู้ร่วมอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน ๕๕ คน



